

Bài phát biểu của Đại sứ UMEDA Kunio tại

Lễ khai mạc “Khóa học kỹ thuật SAILING”

(Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2019 tại Bãi biển khu du lịch Xuân Thiều, Đà Nẵng)

Kính thưa:

- Ông Nguyễn Hải Đường, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Tổng cục Thể dục thể thao/ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam
- Các huấn luyện viên đến từ Nhật Bản: Bà Maiko Sato, Ông Tetsuo Watanabe, Ông Akira Murata, Ông Lee Dong Yoon, Ủy viên quốc tế Liên đoàn đua thuyền Nhật Bản

Thưa toàn thể quý vị.

Tôi xin thay mặt cho Chính phủ Nhật Bản xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, Liên đoàn đua thuyền Nhật Bản, Công ty TNHH Yakul Việt Nam và tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đã nỗ lực tổ chức “Khóa học kỹ thuật SAILING” này.

Để thực hiện được khóa học này chúng ta cũng phải kể đến vai trò đáng kể của Ông NAGAI trong việc kết nối Liên đoàn đua thuyền Việt Nam và Liên đoàn đua thuyền Nhật Bản. Ông nguyên là Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đã kết thúc nhiệm kỳ công tác của mình vào tháng 9 năm ngoái và hiện đang đảm nhiệm công việc tại Geneve Thụy Sĩ. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ông NAGAI. Công sứ NAGAI cũng là một vận động viên đua thuyền buồm.

Sau đây tôi xin được đề cập một chút về quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam hiện nay không chỉ là quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước mà còn là mối quan hệ gần gũi thân thiết giữa nhân dân hai nước. Quan hệ giữa hai nước đang ngày càng trở nên gắn bó mật thiết hơn trên tất cả các lĩnh vực bao gồm chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa và thể thao.

Đà Nẵng không chỉ là thành phố trung tâm của khu vực miền trung Việt Nam mà còn nằm ở “vị trí chiến lược” của khu vực Biển Đông, vì vậy sự phát triển kinh tế

của Đà Nẵng và tăng cường quan hệ với Đà Nẵng có ý nghĩa rất quan trọng đối với lợi ích của Nhật Bản.

Cho đến nay Nhật Bản và Đà Nẵng đã và đang tăng cường quan hệ đối tác tin cậy trên lĩnh vực đầu tư, du lịch và mối liên kết giữa các đoàn thể địa phương, không chỉ dừng ở đó mà trong những năm gần đây hàng đầu có các tàu của Cơ quan cảnh sát biển và Cục phòng vệ trên biển Nhật Bản cập bến cảng Đà Nẵng. Lần này 2 tàu huấn luyện trên biển của Cục phòng vệ trên biển Nhật Bản với khoảng 400 người cũng sẽ cập cảng Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3. Tháng 1 năm tới, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đặt văn phòng lãnh sự tại Đà Nẵng.

Việc tổ chức khóa học lần này có hai ý nghĩa lớn: thứ nhất là giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ được bắt đầu trên một lĩnh vực mới là đua thuyền, thứ hai là Đà Nẵng cũng là nơi mà xưa kia Châu Án thuyền của Nhật Bản đã đến cập cảng giao thương.

Năm tới 2020 Nhật Bản sẽ tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic quốc tế. Hướng tới thế vận hội này, Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện chương trình “Sport for Tomorrow” nhằm truyền tải các giá trị thể thao và phong trào Olympic và Paralympic. Việc phái cử các huấn luyện viên Nhật Bản sang Việt Nam lần này cũng là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình này.

Lần này, 4 huấn luyện viên ưu tú tiêu biểu của Nhật Bản sẽ sang Việt Nam. Tôi mong rằng các cầu thủ tham dự khóa huấn luyện này sẽ nỗ lực học hỏi, nâng cao được kỹ thuật đua thuyền, trở thành những người cầm lái cho cộng đồng đua thuyền của Việt Nam trong tương lai. Tôi cũng hy vọng rằng cơ hội này sẽ đặt nền móng cho quan hệ đối tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trên lĩnh vực đua thuyền.

Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các quý vị dồi dào sức khỏe, chúc khóa học thành công, chúc quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa về chiều sâu.

Xin trân trọng cảm ơn.